



Like  
งานรับเข้าศึกษา  
[www.facebook.com/Admissions.TU](http://www.facebook.com/Admissions.TU)

# เรียนอะไรดี...ที่ ธรรมศาสตร์



## MASS NEWS

Office of the Registrar, Thammasat University



### การรับใบเสร็จค่าจดทะเบียนฯ ของนักศึกษา ทุกชั้นปี

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนฯ ได้ที่คณะที่สังกัด โดยรับได้หลังจากสิ้นสุดการจดทะเบียนฯและชำระเงิน ไปแล้ว 30 วัน เป็นต้นไป

### มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง

- โดยมหาวิทยาลัย คัดเลือกเอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 12-29 กันยายน 2554 ทาง [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th)
- เตรียมพบกับบริการใหม่ ของ สนท. กับการชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องรูดบัตร (Pay Point) เร็ว ๆ นี้

*Modern*

เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน  
งานทะเบียนทางการศึกษา

*Accuracy*

กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร !

*Smart*

รับตรง 55 วันโดยตรง โดย สนท.

*Smile*

ร่วมแรง ร่วมใจ งานปริญญาบัตร มธ.

Next »

# Modern วิทยาลัย นำสมัย

○ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา :  
สนท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



รวมกันเราอยู่...แยกหมู่เราตาย คงเป็นข้อความที่ท่านคุ้นเคยกันดี และ มธ. เชื่อว่าสามารถนำมาปรับใช้กับการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน งานทะเบียนทางการศึกษา ดังเช่น การต้อนรับคณะดูงาน ของ สจล. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ประชาคม สนท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพราะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น ยังเป็นการได้พบปะ เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน ระหว่างเครือข่ายชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในด้านของ

วิชาการในครั้งนี้เราได้นำเสนอเป้าหมายการบริหารจัดการ และเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้แบ่งการศึกษาดูงานแยกตามส่วนงานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้รับข้อมูลและเทคนิควิธีในการบริการทางการศึกษาและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้อย่างละเอียด ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานของ สจล. ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ในงานทะเบียนทางการศึกษาให้ ยืนหยัดและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 📌



ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา <http://km.reg.tu.ac.th>

# ถูกต้องแม่นยำ Accuracy

## ○ กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร !

เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่กระผมภูมิใจเป็นอย่างมากในการนำเสนอเรื่องราวของปริญญาบัตร ซึ่งน้อยคนนักจะรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการผลิตปริญญาบัตร เริ่มจากทำความเข้าใจความหมายของปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันก่อน ปริญญาบัตร หมายถึง หลักฐานทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลออกให้เพื่อแสดงว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยออกให้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคราวเดียวกัน และมหาวิทยาลัยกำหนดประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม

สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของกระบวนการผลิตปริญญาบัตร โดยปริญญาบัตรจะไม่เกิดขึ้นได้หากขาด การเสนอขอของอนุมัติปริญญา ซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้ว ในจดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งขอทำความเข้าใจว่าการเสนอขอของอนุมัติปริญญา นั้นเมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th)

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ (ตามคณะที่รับผิดชอบ) จะดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษารายบุคคลตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ เมื่อคณะส่งผลการศึกษาในภาคสุดท้ายครบถ้วนทุกวิชา และผลการศึกษาปรากฏว่าครบถ้วนตามหลักสูตร ก็จะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรุ่นๆ ไป ซึ่งกระบวนการผลิตปริญญาบัตรนั้น จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลก่อนผลิต คือ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ (ตามคณะที่รับผิดชอบ) เมื่อได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย จะบันทึกสถานะการสำเร็จการศึกษาและวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในฐานะข้อมูลนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตออนไลน์ ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) จากนั้นฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ จัดพิมพ์รายชื่อบัณฑิตจากฐานข้อมูลนักศึกษา โดยจัดเรียงลำดับรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต จำนวนบัณฑิตจำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับรายชื่อที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย และสุดท้ายตรวจสอบรายชื่อผู้ลงนามในปริญญาบัตร ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย ชื่อคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย และตำแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลังจากได้จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเริ่มผลิตปริญญาบัตรกันอย่างไร ติดตามต่อได้ในฉบับหน้า ครับ

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ



# Smart สะดวก รวดเร็ว

## ○ รับตรง 55 กันโดยตรง โดย สนท. !

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 เปิดห้วงกันแบบเป็นทางการชั้กปิด กับรับตรง 55 ของ มธ. ในปีการศึกษา 2555 นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จำต้องศึกษาช่องทางการรับเข้าศึกษา เื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบครอบ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก และกติกาใหม่ ๆ หลายประการ ในส่วนที่ยังคงเดิมของ มธ. คือการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ สนท. เท่านั้น [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th)

สำหรับผู้สมัครทุกท่าน ถ้าต้องการมาเป็นลูกแม่โดม จะต้องรู้จักเว็บไซต์นี้เป็นอย่างดีเพราะไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการรับสมัครเท่านั้น ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของรายละเอียดในการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นั่นก็คือ มธ. ได้ตอบรับการเข้าร่วมในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing house) ที่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) และตัดสิทธิการคัดเลือกระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับโครงการ/คณะ ของ มธ. ที่เข้าร่วม ติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) เช่นกัน สำหรับโครงการที่เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน – สิงหาคม มีดังต่อไปนี้



### โครงการที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง


- โครงการรับตรง

### โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

### อื่นๆ

- การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มธ.
- ประกาศรับสมัครกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการศึกษาฟุตบอลระดับชาติ
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

และ สนท. เอาจริงเอาจัง เปิดช่องทางการสื่อสาร และติดตามรายละเอียดของการรับเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เพิ่มอีกทางที่ <http://www.facebook.com/Admissions.TU> อย่าลืมเข้ามากด  กันนะครับ

# Smile เติบโตใจ

## ○ ร่วมแรง ร่วมใจ กับอีกครั้งกับงานปริญญานิพนธ์ มร.

หลายหัวดีกว่าหัวเดียว คงไม่ใช่ประโยคล้อเล่น ที่เหมาะกับช่างตัดผมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะมันได้ถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่า ณ สนท. นั่นเองครับ และสำหรับงานพระราชทานปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง นั่นก็คือ ปริญญานิพนธ์ ซึ่งในคอลัมน์ของ Accuracy เรื่องว่า จะมาเป็นปริญญานิพนธ์ ! คงทำให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบถึงความสำคัญ และความเข้มข้นของกระบวนการในการผลิตกันไปแล้ว ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรเป็นจำนวนมากในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ในส่วนของ Smile ผมขอแนะนำเสนอในมุมของความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาคม สนท. ที่บอกได้เลยว่างานนี้มีความสามารถอย่างเดี่ยวคงเอาไม่อยู่ ต้องอาศัยน้ำใจ ความเสียสละ และความสามัคคีในการปฏิบัติงานซึ่งปริญญานิพนธ์ทั้งหมด จำนวน 7,901 ใบ ได้ถูกแบ่งส่วนปันส่วนไปยังประชาคม สนท. 50 คน โดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมของจำนวนปริญญานิพนธ์แต่ละคณะ และระดม เรียบเรียง ตัดตราธรรมจักรพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง โดยงานนี้ในแต่ละขั้นตอนล้วนแล้วต้องอาศัยความประณีตและพิถีพิถันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และปริญญานิพนธ์เกิดความเสียหาย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาคม สนท. ทุกคนจึงจะสามารถเนรมิตรให้ปริญญานิพนธ์ทุกใบ ถูกต้อง เรียบร้อย และเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนครับ ขอชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาคม สนท. ที่ระดมกำลังกายและกำลังใจช่วยงานให้กับ สนท. และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในครั้งหน้าจะมีภารกิจใดมาท้าทายพลังความสามัคคีของพี่น้อง สนท. อีกจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ





8 » 12 13 กรกฎาคม 2554 สานใจ...สร้างสุข สนท. จัดกิจกรรม ร่วมจิตร่วมใจ ทำบุญตักบาตร ร่วมกับชมรม พุทธธรรมกรรณฐาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ หอพระพุทธธรรมทีสุตาศาสนา เป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

## Catch Them Being Good

## มาจับถูกกันดีกว่า

สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนสิงหาคม เริ่มขึ้นแล้วครับ สำหรับเทศกาล รัชตรอง ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดอะไรไม่ออกก็ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) ช่วยได้ครับ สำหรับเดือนนี้ ต้องขอ บอกเลยว่า เป็นเดือนแห่งมวลชนจริง ๆ ครับ เพราะมีผู้ทำความดี และนำชื่นชมมากมายจริง ๆ ครับ



**Inside** » ก่อนอื่นขอชื่นชม และขอบคุณพี่น้องประชาคม สนท. ทุกคนนะครับ กับ 2 งานใหญ่ ที่ผ่านมา คือ การรับตรวจคุณภาพภายใน และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พวกเราสามัคคีกันมาก ๆ ครับ และที่ขาดไม่ได้คือ งานสุจิตบตร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ พี่น้อง สนท. หลาย ๆ ท่านที่เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ ช่วยให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ



**Outside** » สนท. เป็นองค์กรที่โชคดีมาก ๆ ครับ เมื่อมีภารกิจใด ๆ ที่ต้องการ ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เราจะได้รับ的帮助ช่วยเหลือ สำหรับงานรับตรวจ คุณภาพภายใน ในปีนี้ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ รวมทั้งนักศึกษา ต่างเสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ เพื่อสะท้อนความ

เป็นจริง ให้ สนท. ได้รับทราบมากขึ้น สุดท้ายขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้ สนท. ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปครับ

สำหรับในภารกิจต่อ ๆ ไปของ สนท. ยังมีอีกหลากหลาย ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย ความร่วมแรงร่วมใจ ของประชาคมภายใน องค์กร รวมทั้ง การมีเครือข่ายที่ดี สามารถทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะภารกิจใด ย่อมสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะเราไม่สามารถอยู่ได้เพียง ลำพัง โดยที่ไม่มีเพื่อน ครับ



4



5



6



11



12



13



14



15



20



21



22

13 » 14

13 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม ประชาคม สนท. มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้ วันที่ 20 คุณจินตนา วันที่ 23 คุณธีรารัตน์ วันที่ 27 คุณลักขณา และคุณหิรัญญา ขอให้มีความสุขมาก ๆ อย่าเจ็บอย่างจน นะครับ

14 » 22

15-16 สิงหาคม 2554 สนท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีผู้ให้ความสนใจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นจำนวนมาก

# Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The "TU" ฉบับเดือนสิงหาคม ใกล้เคียงมาแล้วครับ สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะมีโครงการที่รับสมัครช่วงวันที่ 12-29 กันยายน 2555 ทาง [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) เท่านั้นครับ และสำหรับเดือนนี้มีคำถามโดนใจพี่แมงปอ ไปติดตามกันได้เลย ครับ



» **น้องถาม :** ในการสอบตรงของคณะนิติศาสตร์ สามารถใช้คะแนน Smart I ได้หรือไม่ และสามารถใช้ คะแนน Smart I กับโครงการสอบตรงคณะไหนบ้างครับ




» **พี่แมงปอตอบ :** สำหรับคะแนน Smart I ใช้ยื่นสำหรับ โครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเท่านั้น! ไม่สามารถใช้คะแนน Smart I ในการสมัครโครงการรับตรงของคณะนิติศาสตร์และคณะอื่น ๆ ได้ สำหรับคณะนิติศาสตร์และคณะอื่น ๆ ให้ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) หัวข้อ งานรับเข้าศึกษา จะมีข้อมูลของเกณฑ์การรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขต่าง ๆ ระบุไว้อย่างชัดเจนครับ



» **น้องถาม :** อยากรทราบว่ามีโครงการที่เลือกสมัครได้เพียงคณะเดียว โครงการเดียว นั้นมีโครงการอะไรที่อยู่ในข่ายบ้างครับ



» **พี่แมงปอตอบ :** สำหรับโครงการที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการเท่านั้น มีดังต่อไปนี้ โครงการรับตรง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา โครงการนักศึกษาผู้พิการ โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสวท. (ค่าย 2) โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) โครงการรับนักศึกษากิจการมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับอีกช่องทางติดต่อ และข้อมูลข่าวสารมากมาย ที่ <http://www.facebook.com/Admissions.TU> งานรับเข้าศึกษา และทุกคนจะรู้ว่า ธรรมศาสตร์ไม่ได้เข้าทางประตูอย่างเดียวเท่านั้น ! 


# editor's note

## ผ่านครึ่งปีหลังไปอย่างรวดเร็ว... และก้าวสู่ท้ายปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ในแวดวงการศึกษาอย่างเรา สำหรับการให้บริการทางการศึกษาที่ต้องทำงานตามปีปฏิทินการศึกษา และการบริหารจัดการแผนงานต่างๆ ทั้งงานพัฒนาและงานประจำที่ดำเนินการตามปีงบประมาณ ทั้งสองปฏิทินนี้ ถ้าใครที่ต้องทำหน้าที่ในเรื่องการประกันคุณภาพต่างๆ ถ้าตั้งหลักไม่ถูกนี้ ต้องปวดหัวไม่เลิก.. มีผู้แนะนำหลายท่านว่าจะเล็กลงหน่อยได้ถ้ามีการเก็บผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ต่อให้จะมีสักกี่ปฏิทินก็สามารถตอบโจทย์ได้

เพิ่งจะผ่านพ้นไปกับการรับรองประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา กับ 4.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในเดือนกันยายนนี้ สทศ. ก็ต้องเตรียมตัวอีกครั้งกับการรับรองคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้แทนจาก สกอ. เข้ามาเยี่ยมเยียนเหมือนเช่นทุกปี ด้วยเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ย่างเข้าสู่เดือนกันยายน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ งานนี้หลาย ๆ หน่วยงานคงเร่งดำเนินการในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ ให้เสร็จทันตามกำหนด เพื่อดำเนินการปิดงบประมาณ สรุปบัญชีต่างๆ และเตรียมตัวสู่ปีงบประมาณใหม่ เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังทุกๆ คน ลู๊ๆ นะคะ

นอกจากจะเริ่มเตรียมตัวต้อนรับปีงบประมาณใหม่ เรายังเริ่มเตรียมตัวคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 29 กันยายนนี้คะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกจากจะโทรศัพท์สอบถาม ศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ ท่านยังสามารถสอบถามเพิ่มที่ [www.facebook.com/Admissions.TU](http://www.facebook.com/Admissions.TU) กด  ได้เลยนะคะ

สุดท้าย.. เปิดตัวไปแล้วกับการจัดสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ที่ปีนี้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ชวนพี่น้องงานทะเบียนนักศึกษาทุกท่านพูดคุยกันในหัวข้อ "ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ บทบาท และการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ที่ชะอำ ในวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน แหม..ชักอยากให้อีจ๋าๆ แล้ว เพราะคิดถึงพี่ๆ หลายท่าน แล้วพบกันนะคะ

Sari

ติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.reg.tu.ac.th](http://www.reg.tu.ac.th) และ <http://km.reg.tu.ac.th>

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทร์โชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาวรินทร์  
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุดใจ เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ นางกาญจนา ไพบูลย์เรือง  
บรรณาธิการ : นางสาวสาริษา นวมจิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ ฟูมพุกษ์  
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร ใสดีถิมาพันธ์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวศณิศา ของศิริ  
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 081-488-8242 พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตธิธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8